



ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๑๒๑

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

อ้างถึง หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ดและลิงก์แบบสำรวจ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการฯ รวมทั้งให้ครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาฯ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับวิทยาลัยในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และส่งเสริมครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ความละเอียดทราบแล้วนั้น

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจยังมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกับวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ เข้าไปตอบแบบสำรวจดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ให้ได้จำนวนมากที่สุด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๘ ต่อ ๒ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@rsivea.ac.th



นตธา ศรีทธา อารยธรรม  
นครศรีธรรมราช

## คิวอาร์โค้ดที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
(ให้ตอบเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เท่านั้น)



<https://shorturl.at/bwOP0>

---

## คิวอาร์โค้ดที่ ๒

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ของครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
(ให้ตอบเฉพาะข้าราชการครูผู้สอน เท่านั้น)



<https://shorturl.at/mIKQ7>

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ

---